



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. สุกัญญา กลางณรงค์ โทร. ๑๑๒, ๑๑๓  
ที่ สทช. ๑๐๐๓.๙/ ๒๑๗ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ขอเปิดเผยข้อสังเกตและความเห็นในการประชุม กสท. ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๖ วาระที่ ๔.๘

เรียน ประธาน กสท.

ตามที่ได้มีการประชุม กสท. ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยมีการพิจารณาวาระที่ ๔.๘ เรื่อง (ร่าง) หนังสือเชิญชวน และ (ร่าง) สรุปรูปข้อเสนอเทศ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ดิฉันจึงขอเปิดเผยข้อสังเกตและความเห็นของดิฉันเพื่อบันทึกในการประชุม กสท. ครึ่งดังกล่าว ดังนี้

“๑. สืบเนื่องจากที่ร่าง สรุปรูปข้อเสนอเทศฯ ได้จัดทำหมายเหตุทางกฎหมาย อันมีใจความสำคัญว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติตามประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น มิได้มีข้อความใด ๆ หรือมุ่งประสงค์ให้เกิดความผูกพันใด ๆ ในเชิงกฎหมาย ตลอดจนการเกริ่นนำว่า จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องแม่นยำ หรือ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในสรุปรูปข้อเสนอเทศฉบับนี้ นั้น ดิฉันเห็นว่า ร่างสรุปรูปข้อเสนอเทศนี้จะมีลักษณะคล้ายกับหนังสือชี้ชวนให้เข้าประมูลโดยจะไม่ให้ผูกพันหรือมีผลทางกฎหมายดังกล่าว แต่ข้อมูลในการนำเสนอจำเป็นต้องถูกต้องและตรงกับความเป็นจริง เนื่องจากข้อมูลนี้ย่อมมีอิทธิพลต่อการสร้างความเชื่อแก่ผู้อ่านซึ่งหากปรากฏไม่ถูกต้องและไม่เป็นความจริง ดังเช่นว่านี้ สำนักงานก็ยังคงต้องรับผิดชอบต่อผลของความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ลงทุน

๒. ร่างสรุปรูปข้อเสนอเทศฯ ควรต้องกำหนดประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลการประกอบกิจการให้ครบถ้วน ดังเช่นที่ขาดข้อมูลเกี่ยวกับประกาศสำคัญ ๆ เช่น ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕, ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การแพร่เสียงแพร่ภาพรายการแข่งขันกีฬาที่สำคัญ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้น

๓. นอกจากนี้ดิฉันเห็นว่า ข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจเข้าร่วมประมูล คือการนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจนครบถ้วนเกี่ยวกับวิธีการคำนวณและราคาเช่าโครงข่าย ซึ่งในร่างสรุปรูปข้อเสนอเทศฯ ควรกำหนดระยะเวลาที่สำนักงานฯ จะแจ้งรายละเอียดข้างต้นให้ผู้เข้าร่วมประมูลทราบล่วงหน้าเพื่อใช้อ้างอิงเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมประมูล”

/จึงเรียนมา ...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดสั่งการให้นำมติและความเห็นเพิ่มเติมของดิฉันบันทึกในรายงานการประชุม กสท. และเผยแพร่ต่อสาธารณะตามที่กฎหมายบัญญัติต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง



(นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์)

กสทช.